
Hội nghị Nhân sự Quý I năm 2024 với chủ đề
“HIỆN THỰC HOÁ ESG – HƯỚNG TỚI DOANH NGHIỆP 

CÓ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT NHẤT” đã khép lại 
với dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi Cán bộ Lãnh 

đạo, Cán bộ Quản lý về tầm quan trọng của ESG và 
những vấn đề xoay quanh việc phát triển doanh 

nghiệp bền vững. Sau chương trình, chúng tôi đã 
tìm gặp một số Cán bộ Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý 
của Tập đoàn cùng các công ty thành viên, khai 
thác thêm những góc nhìn thực tiễn, mới mẻ về 

Alphanam và hành trình hiện thực hóa ESG.
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Tôi được may mắn tiếp xúc với ESG từ sớm. Tuy nhiên, 

ESG là khái niệm mới và chưa có nhiều quy chuẩn/chuẩn 

mực chính thức tại Việt Nam. Vì vậy, phần chia sẻ của 

Madame Thanh và bà Minh Hương đã cho tôi kiến thức 

tổng quát về ESG, đặc biệt là các giá trị của ESG đối với sự 

phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Những nhân vật đặc biệt xuất hiện trong E-Magazine lần này:

Anh Chị ấn tượng nhất điều gì trong phần chia sẻ của Madame Thanh
và diễn giả Minh Hương tại Hội nghị Nhân sự Quý I vừa rồi?
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MR. HOÀNG THẾ DUY
Tổng Giám đốc CTCP Liên doanh ALPEC

Ms. Liên

Quan điểm cá nhân của tôi thì ESG với ba yếu tố Môi 

trường, Xã hội và Quản trị có tác động sâu và rộng đến 

hầu hết các hoạt động của Doanh nghiệp và đặc biệt là 

tác động đến hành vi, thái độ, ứng xử của cán bộ nhân 

viên. Bên cạnh các tiêu chí được đo lường bởi các Cơ quan 

quản lý, các Hiệp hội như Chứng chỉ công nhận công trình 

Xanh – EDGE mà Alphanam đã và đang triển khai thực hiện; 

Quyền phát thải lượng khí nhà kính – Tín chỉ Carbon… thì 

các tiêu chí về văn hoá doanh nghiệp sẽ bao hàm đặc thù 

ngành/nghề của người Alphanam. 

Theo Anh Chị, đâu là điều quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần chuẩn bị
và thực hiện ngay khi bắt đầu hiện thực hoá ESG? 
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Ms. Liên

Ta cần bắt đầu với việc đặt mục tiêu và cam kết. Trong đó, 

hãy xác định các mục tiêu cụ thể về G (Governance - 

Quản trị) trước tiên, sau đó đến E (Environment - Môi 

trường) và S (Social - Xã hội) mà doanh nghiệp mong 

muốn đạt được theo như lời chia sẻ từ Madame Thanh.

Mr. Duy

Một trong những phần mà tôi rất ấn tượng chính là văn 

hóa phát triển doanh nghiệp bền vững. Khi nhìn nhận lại, 

đúng như Madame Thanh đã nói, nếu doanh nghiệp phát 

triển bình thường, năm nào cũng có lợi nhuận thì không 

cần phải trăn trở, suy nghĩ. Nhưng những sự kiện “thiên 

nga đen” diễn ra trong nền kinh tế (tiêu biểu là Đại dịch 

Covid 19…) giống như đợt sóng thần xóa tan mọi nỗ lực 

của các doanh nghiệp cũng như gia đình trong rất nhiều 

năm. Vì vậy, quyền lực mềm là yếu tố then chốt cần có 

trong doanh nghiệp, có thể hiểu đó là yếu tố văn hóa, sự 

kết nối, sức mạnh của người quản trị doanh nghiệp cũng 

như sức mạnh của chính nhân sự trong tổ chức. 

Ms. Tin

Với cá nhân tôi, điều ấn tượng nhất trong phần chia sẻ 

của Madame Thanh và diễn giả Minh Hương là cách đặt 

vấn đề để bắt đầu nói về ESG và hiện thực hóa ESG tại 

Alphanam. Bởi lẽ, chỉ với một video ngắn về Mẹ Thiên 

Nhiên, tôi cũng như những Cán bộ Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý 

khác đã "chợt tỉnh" về những tác động khủng khiếp của sự 

phát triển xã hội đối với Trái Đất nặng nề như thế nào. Tất cả 

các thông tin, các dữ liệu mọi người đều nhận được, đều biết 

đến nhưng dường như hầu hết ai cũng nghĩ không phải là việc 

của mình. 

Giống như lời Madame Thanh đã nói: “Mọi việc lớn đều 

xuất phát từ những việc nhỏ bé. Mọi sự thay đổi lớn đều 

xuất phát từ hành động của các cá thể đơn lẻ nhưng có 

tính đồng nhất và quyết tâm.” 

Tôi mong rằng, bắt đầu từ hôm nay, Alphanam sẽ xây dựng, 

bảo tồn giá trị và tài nguyên quý giá trong từng quyết định, 

từng hành động khi gia nhập và hiện thực hóa ESG.

Ms. Hạnh

Ngay từ phần mở đầu, video Mẹ Thiên Nhiên đã đưa ra 

một vấn đề mà không phải ai cũng để tâm: “Thiên nhiên 

không cần con người, Con người cần Thiên nhiên.” Và 

những ảnh hưởng, tác động của con người lên môi 

trường, sẽ tác động trở lại con người trong một ngày 

không xa. 

Mr. Quân

Khi chợt xảy đến những “cú sốc” kinh tế như vậy thì văn hóa 
doanh nghiệp phát triển bền vững chính là ngọn đuốc dẫn 
đường làm chúng ta kiên định hơn và gia tăng sức mạnh để 
vượt qua quãng đường khó khăn phía trước.

Ms. Tạ Thị Tin

Cam kết của doanh nghiệp đối với việc cải thiện 
hiệu suất ESG là cực kỳ quan trọng và phải được 
công bố một cách minh bạch, rõ ràng.

Mr. Hoàng Thế Duy

Những kiến thức chuyên sâu về ESG và cách thức thực 

hiện ESG từ thực tiễn tại doanh nghiệp của Madame 

Thanh đã tạo cảm hứng cho tôi. Việc thực hiện ESG cần 

phải có sự cam kết, tầm nhìn và ý thức xã hội về việc phát 

triển bền vững gắn liền với hoạt động kinh doanh. Và hơn 

thế nữa, chúng ta cần tuyên truyền cộng đồng nhiều hơn, 

rằng ai ai cũng có trách nhiệm với môi trường, duy trì và 

củng cố những giá trị bền vững để làm nền tảng cho các 

thế hệ sau.

Mr. Duy

Vì vậy, cùng nhau học để hiểu và 
cùng nhau xây dựng Bộ tiêu chí 
văn hoá doanh nghiệp và cùng 

nhau thực hành, cải tiến Bộ tiêu chí 
văn hoá doanh nghiệp sẽ là một 

trong những mục tiêu quan trọng 
để bắt đầu hiện thực hoá ESG.

Ms. Lê Thị Bích Liên

Đối với tôi, Alphanam có lợi thế vô cùng quý đó là Chủ tịch 

và các Thành viên HĐQT sẵn sàng quan tâm, đầu tư hiện 

thực hoá ESG. Bên cạnh đó, đại đa số CBNV trong Tập 

đoàn đều có ý thức để phát triển bền vững trong mọi hoạt 

động. Điều này đã được ghi nhận trong suốt 29 năm hình 

thành và phát triển của Tập đoàn, từ những điều nhỏ nhất 

như tiết kiệm giấy (sử dụng giấy 2 mặt), mực in (không in 

khi bôi màu), sử dụng vật dụng thân thiện với môi trường 

(không sử dụng chai nhựa)… đến những điều lớn hơn như 

các Nhà máy, Khách sạn của chúng ta đều đạt chuẩn về 

xả thải, CBNV được đào tạo, được học tập, được tạo điều 

kiện phát triển tài năng và nghề nghiệp… 

Như vậy, theo tôi, chúng ta hãy cùng nhau hệ thống hoá 

lại các hành động hướng đến các mục tiêu rõ ràng hơn về 

ESG, thực hiện đo lường, đánh giá từng mục tiêu và điều 

chỉnh phù hợp với sự phát triển của Tập đoàn. Tôi tin 

tưởng rằng, Alphanam sẽ đạt được các mục tiêu ESG của 

mình trong thời gian ngắn nhất và sẽ là người tiên phong 

trong lĩnh vực của mình về ESG.

Anh Chị hãy bày tỏ suy nghĩ về nền tảng
của Alphanam hiện tại (E-S-G) và mục tiêu hiện thực hóa ESG?
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Ms. Liên

Một trong 3 nội dung của yếu tố Quản trị trong ESG là 

tuân thủ pháp luật. Đây là nội dung quan trọng bởi đó là 

nền tảng của sự phát triển bền vững. Vì vậy, sau Hội nghị 

Nhân sự lần này, văn phòng HĐQT, ban Pháp chế sẽ tổ 

chức nghiên cứu, hệ thống hoá các văn bản pháp luật, 

tuyên truyền đến CBNV và đặc biệt là HĐQT, ban Điều 

hành các công ty thành viên để hỗ trợ, hướng dẫn việc 

tuân thủ pháp luật.

Anh Chị mong muốn áp dụng ESG như thế nào
cho ban/phòng mình trong tương lai?

Trân trọng cảm ơn Anh Chị đã chia sẻ!
Chúc Anh Chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công!
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Ms. Liên

Trước khi đến buổi chia sẻ này, phòng ban tôi cũng có 

những triển khai tích cực về ESG. Hôm qua, tôi đã trao đổi 

với anh Hồ Hữu Viễn (Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư 

Công viên văn hóa Mường Hoa) đề xuất: Ở công trường 

Mường Hoa, do đặc thù công việc nên các nhà thầu cùng 

sinh hoạt chung ngay tại dự án, do vậy, tiêu chí về nhà vệ 

sinh là tối quan trọng. Bởi, các anh em lao động làm tứ xứ 

khắp nơi, tổ này đi đoàn kia đến, đây thực chất cũng chỉ là 

một nơi ở tạm, nhưng nếu không quan tâm về mỹ quan và 

môi trường xung quanh thì điều đó không chỉ ảnh hưởng 

đến đời sống sinh hoạt, làm việc của nhân sự mà còn ảnh 

hưởng đến hình ảnh của Alphanam. 

Ngoài ra, phòng ban tôi cũng có rất nhiều đề xuất như 

làm công tác thiện nguyện định kỳ, hàng tháng kết nối và 

triển khai với các nhân sự tại dự án.

Trong tương lai, điều tôi trăn trở nhất là vấn đề liên quan 

đến rác thải nhựa. Tôi mong rằng mọi người sẽ luôn mang 

theo bên mình chai nước để chủ động sử dụng khi đi mua 

đồ uống, hạn chế sử dụng đồ nhựa. Tôi quan niệm:

Ms. Tin

Trong thời gian vừa qua, ban Cung ứng đã tổ chức các 

chuyến đi tập thể nâng cao sức khỏe và tinh thần gắn kết 

giữa người Alphanam với nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ 

chức các chương trình giao lưu văn nghệ như trình diễn 

thời trang tái chế khi tham gia teambuilding với 

Alphanam E&C, tái sử dụng đồ đóng gói để chuyển hàng 

mẫu cho nhà thầu, tạo và duy trì không gian làm việc 

xanh, gọn gàng... Mỗi mục tiêu lớn đều có kế hoạch và 

được phân rõ theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có 

một kết quả tham chiếu cụ thể.

Ms. Hạnh

Tôi nhận thấy một mối tương quan sâu sắc giữa việc vận 

hành doanh nghiệp/ tổ chức cá nhân và bảo vệ môi 

trường. Chúng ta hiện nay cũng đang thực hiện nhiều 

biện pháp để bảo vệ môi trường, hướng tới ESG như tiết 

kiệm điện (hưởng ứng giờ Trái Đất), sử dụng các cây nước 

& sử dụng triệt để lượng nước dư thừa để tưới cây cỏ… 

Tôi hi vọng sẽ có nhiều cơ hội được nghe và thực hành về 

ESG nhiều hơn để có thêm nhiều ý tưởng thực hành ESG 

tại phòng ban của mình.

Mr. Quân

Trước tiên, tôi sẽ tạo động lực và cam kết bằng việc xây 

dựng ý thức và cam kết từ các thành viên trong phòng 

ban về tầm quan trọng của việc tích hợp ESG vào hoạt 

động hàng ngày. Song hành cùng việc tạo động lực, các 

buổi đào tạo và tăng cường nhận thức về ESG sẽ được 

diễn ra thường xuyên để đảm bảo việc hiểu sâu và rõ 

những khái niệm cũng như cách thức thực hiện ESG tại 

đơn vị khác.

Sau đó, thiết lập mục tiêu, chỉ số đo lường và tích hợp ESG 

vào các quy trình, quy định trong công ty như áp dụng 

các biện pháp tiết kiệm năng lượng, tăng cường đào tạo 

và phát triển nhân viên, cải thiện quy trình quản lý rủi ro…

Khi áp dụng ESG, các chính sách và quy trình cũ cũng cần 

được chỉnh sửa lại. Vì vậy, trên quan điểm của tôi, cần 

phát triển và triển khai các chính sách và quy trình mới 

để hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu ESG của phòng ban 

cho phù hợp.

Sau đó là xây dựng văn hóa tổ chức và cuối cùng là theo 

dõi, đánh giá sát sao, liên tục để điều chỉnh chiến lược 

nếu cần thiết.

Mr. Duy

Nhưng chứng chỉ Xanh có đắt không? - Rất đắt!

Những vật liệu này đắt hơn thông thường bởi nguyên, vật 

liệu đầu vào thân thiện với môi trường, quy trình sản xuất 

bảo vệ môi trường, phế liệu, rác thải từ vật liệu đó cũng ít 

ảnh hưởng đến môi trường hơn các vật liệu khác! Phó Chủ 

tịch HĐQT Minh Nhật cũng định vị những khách hàng 

tương lai của mình sẽ là những người quan tâm đến “sức 

khỏe” môi trường, nên luôn ưu tiên lựa chọn những 

nguyên, vật liệu này trong từng dự án của Tập đoàn.

Đến nay, tôi thấy rằng Alphanam đã có những điều đạt 

được nhất định, chúng ta chỉ cần cụ thể hóa với từng cá 

nhân, bộ phận, thay đổi suy nghĩ trong mỗi người không 

phải chỉ ở doanh nghiệp mà cả về những tương tác ngoài 

xã hội và trong gia đình, để mọi người đều có trách nhiệm 

bảo vệ môi trường xanh.

Ms. Tin

Giống như Madame Thanh đã nói, ta nên bắt đầu từ học, 

hiểu, thực hành. Đầu tiên là khai trí - thay đổi nhận thức 

mỗi thành viên trong tổ chức. Tôi thấy Hội nghị Nhân sự 

là một cách hữu hiệu để khai trí, sau khi tham dự chương 

trình, các đơn vị cũng sẽ có kế hoạch riêng để triển khai 

ESG cho phù hợp. Đã có xuất phát điểm, thì không sợ 

mình không tiến xa được. Alphanam cũng đã đang thực 

hiện rất đúng lộ trình như vậy, tôi cảm nhận sâu sắc về 

điều đó!

Ms. Tin

Xin được trích từ lời Madame Thanh: "Tổ chức phát triển 

mạnh mẽ khi mọi người trong tổ chức cảm thấy hạnh phúc 

và khỏe mạnh". Có được điều này thì với tinh thần đồng 

lòng và quyết tâm như một của người Alphanam, sẽ 

không có bất cứ một rào cản nào để chúng ta bắt tay vào 

hiện thực hóa ESG.

Ms. Hạnh

“Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng được nhu 

cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm ảnh hưởng (tiêu 

cực) đến thế hệ tương lai.” - Madame Thanh.

Như vậy, theo tôi điều quan trọng nhất mà doanh nghiệp 

cần phải chuẩn bị và thực thi ngay đó là củng cố và phát 

triển chữ S, tương đương văn hóa doanh nghiệp, dù doanh 

nghiệp có bắt đầu từ chữ E (Economic/ Environment - Kinh 

tế/ Môi trường) hay chữ G (Governance - Quản trị) thì chữ S 

(Social - Xã hội) vẫn nằm ở vị trí chính giữa, cố định. 

Mr. Quân

Nhìn chung, Alphanam có cơ sở tốt để bắt đầu hiện thực hoá 
ESG, nhưng cũng cần liên tục cải thiện và tăng cường các 
biện pháp để đạt được mục tiêu ESG và nâng cao hiệu suất 
toàn diện của doanh nghiệp trong các khía cạnh môi trường, 
xã hội và quản trị.

Mr. Hoàng Thế Duy

Hiện nay, Alphanam đã và đang thực hiện được một số 

những tiêu chí có liên quan đến ESG như tổ chức các 

chương trình thiện nguyện, nói “không” với việc sử dụng 

chai nhựa dùng 1 lần tại các Khách sạn, xây dựng song 

hành với việc bảo vệ cảnh quan, môi trường tại những dự 

án trọng điểm… 

Với quyết tâm cao của Ban Lãnh đạo và của người 

Alphanam, tôi tin mỗi tiêu chí trong ESG sẽ được hoàn 

thành đúng tiến độ.

Ms. Hạnh

Nền tảng Alphanam hiện tại có đầy đủ cả 5 yếu tố để thực 

hiện ESG: Quản trị, chiến lược, hệ thống hỗ trợ triển khai, 

đo lường và thu thập dữ liệu, giám sát và đánh giá. Đặc 

biệt đội ngũ CBLĐ,CBQL của Alphanam vẫn luôn sẵn sàng 

học tập trau dồi kiến thức để nâng cao kỹ năng để có thể 

đáp ứng được mục tiêu này.

Theo góc nhìn trực quan về việc giám sát và đánh giá 

trong bộ phận quản lý kỹ thuật của tôi, tất cả các phòng 

ban đều có chốt chặn về quản lý kỹ thuật, người đó có 

nhiệm vụ rà soát hồ sơ nội bộ lần thứ nhất. Sau khi thông 

qua, họ sẽ chuyển hồ sơ cho bộ phận quản lý thiết kế để 

thực hiện rà soát nội bộ lần thứ hai trước khi mang hồ sơ 

đến khách hàng của CTCP A79. Tất nhiên, bộ phận rà soát 

cấp cao hơn cũng sẽ có ban kiểm soát của Tập đoàn. Nhìn 

chung, việc giám sát & đánh giá kết quả chất lượng công 

việc tương đối chặt chẽ ở từng khâu và từng bộ phận 

phòng ban nhỏ nhất.

Mr. Quân

Về thành tố E (Môi trường), Alphanam được đánh giá tích 

cực trong việc quản lý môi trường, nhưng cũng có thể cần 

cải thiện và tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường 

trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Trong tương lai, 

Alphanam nên đặt mục tiêu cải thiện hiệu suất môi 

trường, bao gồm giảm lượng chất thải, tiết kiệm năng 

lượng và nguồn tài nguyên, và xây dựng các biện pháp 

phục hồi môi trường nhằm giảm tác động của hoạt động 

kinh doanh lên môi trường.

Đánh giá về thành tố S (Xã hội), Alphanam hiện đang có 

một số chính sách, hoạt động xã hội tích cực như tạo ra 

việc làm, đầu tư vào cộng đồng, tạo cơ hội học hỏi, điều 

kiện làm việc an toàn và công bằng. Tôi nghĩ rằng chúng 

ta cần duy trì và nâng cao những giá trị tích cực, hiện 

thực hóa “Môi trường làm việc tốt nhất”.

Cuối cùng, thành tố G (Quản trị), cho đến nay hệ thống 

quản trị công ty tương đối ổn định và minh bạch, nhưng 

sẽ cần tăng cường trong việc đảm bảo tính minh bạch và 

trách nhiệm trong quản trị.

Mr. Duy

Vậy nên, nếu được hỏi theo tôi Alphanam có 
hiện thực hóa ESG được trong tương lai gần hay 
không? Câu trả lời là Có!

Ms. Lê Thị Hồng Hạnh

Những hành động dù cho rất nhỏ nhưng cũng sẽ 
ảnh hưởng đến bản thân mình và thế hệ sau của 
mình. Mỗi người thay đổi 1 chút, thì nhiều người, 
nhiều thế hệ sẽ tạo nên những thay đổi lớn lao.

Ms. Tạ Thị Tin

Công nghệ: Hồng NgọcBiên tập: Nguyễn Lụa Thiết kế: Hoàng Tuấn Anh

Qua Hội nghị Nhân sự Quý I, tôi nhận thấy Alphanam đã 

thực hiện một số tiêu chí liên quan đến ESG. 

Cụ thể, khi Madame Thanh nhắc đến việc thực hiện 

những hoạt động tình nguyện, tôi chợt nghĩ đến 

Alphanam Green Foundation - được thành lập hơn 7 năm 

và đã mang màu xanh tình nguyện đến rất nhiều tỉnh 

thành của Việt Nam. Có thể thấy, Ban Lãnh đạo cũng đã 

có định hướng rõ ràng, cho đến nay, chúng ta mới kết nối 

lại thành những câu từ, bài giảng để hiểu rõ hơn về định 

hướng của Ban Lãnh đạo.

Là một CBQL thuộc ban Cung Ứng - cầu nối mua và cung 

cấp nguyên, vật liệu cho nhân sự tại dự án - tôi nhận thấy 

Phó Chủ tịch HĐQT Minh Nhật rất quan tâm đến vật liệu 

có chứng chỉ Xanh.


